

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9753

Col.Inch: 34.30 Ad Value: 41,160

หน้า: 19(กลาง)

PRValue (x3): 123,480

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกอ.จัดเวทีคิวผู้บริหาร-ครูชายแดนใต้แนะแนวเยาวชนเลือกเรียนต่อ-ลดเหลื่อมล้ำ

สกอ.จัดเวทีคิวผู้บริหาร-ครูชายแดนใต้

แนะแนวเยาวชนเลือกเรียนต่อ-ลดเหลื่อมล้ำ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การแนะแนวการศึกษาต่อ: ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุคไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และอาจารย์ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรม ว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาสู่การประกอบอาชีพและการมีงานทำของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยนำความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้เยาวชนและผู้ปกครองเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจตัดสินใจเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามากขึ้น

รมช.ศธ. กล่าวว่า บุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้บริหารสถาบันการศึกษา โรงเรียน และอาจารย์ จะเป็นผู้เชื่อมโยงแผน นโยบายการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ให้มีผลในทาง

ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ด้านนายจจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) กล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและศธ. ที่มีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สกอ. คาดหวังให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ นำข้อมูลที่ได้ ไปถ่ายทอด เผยแพร่ ขยายผลให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง รวมทั้งช่วยให้คำปรึกษาแก่นักเรียน เสริมสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ เพื่อจัดวางเส้นทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งทางสายวิชาการและสายอาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป